

พาณิชย์เร่งแก้ปัญหาสินค้าเกษตร-ดูแลปากท้อง

● พาณิชย์เปิดทางผู้ผลิตสินค้าขึ้นราคาค่าได้ตามต้นทุน กระทบการค้าภายในวงยุทธศาสตร์เร่งด่วน 1 ปี มุ่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตั้งเป้าลดต้นทุนการผลิตข้าวไร่ละ 110 บาท พร้อมดูแลค่าครองชีพประชาชน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบายแก่ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ กระทรวงพาณิชย์จะจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อจัดทำแผนในการขยายตลาดการค้าในต่างประเทศ รวมถึงการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการทำงาน โดยในการประชุมครั้งนี้จะเชิญภาคเอกชนเข้าประชุมร่วมกัน

ส่วนสถานการณ์ราคาสินค้านั้น หากผู้ผลิตต้องการจะปรับราคาก็ต้องปรับขึ้นภายใต้เหตุผล หากต้นทุนราคาสินค้ารายการใดปรับเพิ่มขึ้นจริง ก็ให้ยื่นเรื่องและเสนอต้นทุน

ที่แท้จริงให้แก่กระทรวงพาณิชย์พิจารณาได้ โดยไม่ต้องการให้ผู้ค้ามีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า แต่ขณะนั้นภาพรวมผู้ประกอบการยังคงให้ความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้าต่อไปก่อน เพราะการแข่งขันในตลาดยังคงค่อนข้างสูง

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแผนยุทธศาสตร์การดูแลสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชน ซึ่งกรมการค้าภายในได้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่ายุทธศาสตร์เร่งด่วนในระยะ 1 ปีเป็นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร ประกอบด้วย ข้าว มันสำปะหลัง น้ำมันปาล์ม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลำไย

ทั้งนี้ ในส่วนของสินค้าข้าวจะจัดตั้งสถาบันพัฒนาการพาณิชย์ข้าว ภายในเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งจะมีมาตรการช่วยลดต้นทุนปัจจัยผลิตและบริการให้ได้ 110 บาทต่อไร่ สนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยแก่ผู้ประกอบการค้าข้าวในการ

เก็บสต็อกมีเป้าหมาย 2 ล้านตัน ขณะเดียวกันจะจัดตลาดนัดข้าวเปลือก และจัดประชุมชี้แจงแก่เกษตรกรเพื่อให้มีความเข้าใจระบบตลาดและนโยบายของรัฐบาล

นอกจากนี้ จะส่งเสริมตลาดชุมชน โดยนำร่อง 5 แห่ง ได้แก่ จ.นนทบุรี ปทุมธานี พิษณุโลก นครสวรรค์ และพระนครศรีอยุธยา จากนั้นจะจัดตั้งให้ครอบคลุมทุกจังหวัดไม่ต่ำกว่า 200 แห่ง เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตและสินค้าชุมชน และประชาชนในพื้นที่สามารถซื้อสินค้าได้ถูกลง 10-20%

ส่วนการติดตามดูแลค่าครองชีพของประชาชน จะมีการดูแลติดตามราคาสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันจำนวน 205 รายการ โดยจะมีการกำกับดูแลราคาจำหน่าย ให้เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุน ให้มีปริมาณเพียงพอ ติดตามและประเมินสินค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจะมีการดำเนินโครงการธงฟ้าราคาประหยัด